

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 333/STP-VP

Đồng Nai, ngày 06 tháng 9 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Kết luận số
575-KL/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn và tương đương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

Thực hiện Công văn số 9148/UBND-TH ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 575-KL/TU ngày 26/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Về việc này, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

Trưởng các Phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện; phân tích, làm rõ và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong 03 tháng cuối năm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 10/NQ/TU ngày 10/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chương trình trọng tâm công tác tư pháp và Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 31/01/2018 nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận số 575/KL/TU ngày 26/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 được đăng tải trên mạng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: <http://stp.dongnai.gov.vn>, mục văn bản điều hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc STP;
- Trang TTĐT STP;
- Lưu: VT, KT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Văn Toàn

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện
trong 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 12/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác của Tỉnh ủy trong 6 tháng cuối năm 2018 và thảo luận, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất quyết nghị như sau :

I- VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp một số khó khăn như: xu hướng bảo hộ mậu dịch ở các nước lớn đang tăng, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, nhu cầu đầu tư phát triển lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực lớn của cộng đồng các doanh nghiệp, nên hầu hết các mục tiêu cơ bản trong Nghị quyết của Tỉnh ủy đạt khá toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt kết quả tăng hơn so cùng kỳ. Công tác đầu tư các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo khá quyết liệt. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, tập trung mạnh vào những địa bàn đang triển khai thực hiện dự án. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nước sạch cho người dân. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản vẫn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả khá, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương được kịp thời. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, một số vấn đề cần quan tâm đó là: tiến độ thực hiện chuyển đổi công năng và di dời các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 1 còn chậm. Sản xuất nông nghiệp ở lĩnh vực chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tiến độ giải ngân vốn đầu tư và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án còn nhiều khó

khăn. Công tác quản lý xây dựng ở một số địa phương còn lỏng lẻo, tình trạng phân lô bán nền trái phép còn xảy ra. Công tác thu ngân sách đạt thấp so dự toán. Vấn đề xử lý nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp vẫn còn. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Việc triển khai đầu tư các dây chuyền, công nghệ xử lý rác thải rắn sinh hoạt còn chậm, tỷ lệ chôn lấp rác thải hiện nay còn cao (khoảng 70%), khả năng thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết (không quá 50%) là rất khó. Tình trạng khai thác đất, cát vẫn diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ và toàn diện; tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật tăng so cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; xảy ra một số vụ biểu tình, gây rối làm mất an ninh trật tự; khiếu kiện đông người diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người bị thương.

Nguyên nhân những hạn chế trên là do việc tổ chức thực hiện một số nội dung trong nghị quyết năm 2018 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ ở một số cấp ủy chưa tốt. Tính chủ động ở một số đơn vị sở ngành chưa cao, thực hiện phối hợp không chặt chẽ, cho nên xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó năng lực tham mưu xử lý công việc, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, thậm chí có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu cản tập trung khắc phục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.

II- VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm như sau:

1- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể khẩn trương rà soát lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy đã xác định, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt còn thấp; đồng thời, căn cứ kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm 2018, phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để xác định rõ trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã xác định và dự báo những yếu tố tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị mình trong thời gian tới, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đôn đốc kịp thời trong quá trình thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định trong Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy.

2- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 để thúc đẩy sự chuyển dịch và phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng và duy trì tốc độ tăng trưởng. Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phải đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi cung ứng nông sản thông qua mô hình “cánh đồng lớn” để nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, tạo điều kiện cho người nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, trong đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư và sớm đưa vào hoạt động tuyến du lịch ven sông, khu du lịch Suối Mơ, khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, Điểm du lịch sinh thái Đảo Ó - Đồng Trường.

3- Tập trung chỉ đạo bảo đảm việc cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn và tích cực triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi trước khi triển khai các dự án, nhất là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước và tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán, triệt để tiết kiệm, đúng chế độ quy định trong 6 tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 564-KL/TU ngày 28/6/2018 của Tập thể Thường trực Tỉnh ủy.

4- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đã được HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2018-2020, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân góp phần thực hiện công tác giảm nghèo đảm bảo bền vững. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là đào tạo lao động kỹ thuật cao, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, gắn với tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

5- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hành chính, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ

cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm các đối tượng xúi giục lôi kéo, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó đối với các tình huống phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; chủ động bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm. Tập trung tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018 cho huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu.

6- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hướng hoạt động hướng về cơ sở, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trước tình hình một số người dân chưa nhận thức đúng các vấn đề của đất nước, bị kích động biểu tình, gây rối vừa qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải nâng cao khả năng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền và tuyên truyền để người dân hiểu rõ vấn đề, không hành động sai trái, đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt thực sự đủ sức ứng phó kịp thời khi có vấn đề xảy ra.

7- Các cấp ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Chú trọng triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề nhạy cảm dễ bị xuyên tạc, kích động, gắn với thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Đề án nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, có kết quả Quyết định số 1142-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*** Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:**

1- Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cấp ủy huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát tình hình, kết quả triển khai, thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, trên cơ sở đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án quan trọng, như Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đề án nước sạch cho khu vực nông thôn, các đề án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và phát triển đối với các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, giao thông và các dự án an ninh ở khu vực trung tâm, đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc cấp phép, thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại các khu xử lý rác thải quy hoạch đã được phê duyệt, gắn với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc xử lý rác, đảm bảo hạn chế tối đa việc chôn lấp rác thải sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương tích cực khai thác nguồn thu để đảm bảo nhiệm vụ chi của địa phương, hạn chế sự hỗ trợ, bổ sung từ ngân sách tỉnh trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh và an toàn của cả hệ thống.

2- Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc cấp phép đầu tư, tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương (Vĩnh Cửu, Long Thành, Biên Hòa..) để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình khai thác đất, cát lậu trên địa bàn tỉnh.

4- Giao các cấp ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 501-KL/TU ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, quản lý môi trường trên địa bàn, trong đó giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cấp trên trong việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất đai.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” một cách quyết liệt và đồng bộ, nhất là sớm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Văn phòng cấp ủy giúp việc chung các cơ quan tham mưu của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra.

III- VỀ CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Các bản kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được lưu trữ tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, nếu có vấn đề gì thắc mắc đề nghị các đồng chí liên hệ đồng chí Trưởng Ban Nội chính - Tổ trưởng Tổ thẩm định bản kê khai tài sản, thu nhập để trao đổi, làm rõ, trong thời gian 20 ngày làm việc sau hội nghị.

IV- VỀ XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT CÁN BỘ

Giao trách nhiệm đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo theo quy định.

* Giao trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo nhiệm vụ được phân công báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Kết luận này trước ngày 15/9/2018.

* Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Kết luận này tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận này, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện **trước ngày 10/9/2018**.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV;
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh;
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- CP.VPTU- P, TH, KT;
- Lưu VPTU.

P-M3/KL.575-94

